

PHÒNG, CHỐNG BIỂU HIỆN CƠ HỘI CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ MINH THÙY*

Biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp và tinh vi. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Từ khóa: Biểu hiện cơ hội chính trị; xây dựng Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh.

It can be seen that the manifestations of political opportunities in the Party today are increasingly complex and sophisticated. Therefore, the struggle to prevent and combat the manifestations of political opportunities is identified by the Party as an urgent and regular task, and an important content of the construction and rectification of the Party and the political system.

Keywords: Manifestations of political opportunities; Party building; President Ho Chi Minh.

NGÀY NHẬN: 16/12/2023 NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 10/01/2024 NGÀY DUYỆT: 16/02/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.337.2024.762>

1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những biểu hiện cơ hội chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một tổ chức vững mạnh, từng bước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. Trong quá trình lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong tổ chức Đảng, trong đó có biểu hiện cơ hội chính trị. Trong tác phẩm Di chúc (năm 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn về Đảng: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”¹. Với mục đích xây dựng Đảng Cộng

sản trở thành một Đảng thực sự cách mạng, chân chính thì tất yếu phải đấu tranh chống những biểu hiện cơ hội trong Đảng, nhất là cơ hội về chính trị. Đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và toàn dân tộc Việt Nam.

Trong tư tưởng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng nhắc tới cụm từ “cơ hội chính trị” nhưng khi làm rõ nội hàm của cụm từ này thì có thể khẳng định Người đã bàn đến rất nhiều và cụ thể về những biểu hiện của cơ hội chính trị. Người thường xuyên đề cập tới các căn bệnh mà cán bộ, đảng viên của Đảng nếu không rèn luyện đạo đức cách

* TS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

mạng, sẽ mắc phải; đồng thời, nhấn mạnh rằng, khi mắc phải những “căn bệnh” này, nó không chỉ làm xói mòn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, mà còn trở thành trở lực lớn đối với sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội mới, là nguy cơ tác động xấu đến sự nghiệp to lớn của Đảng và Nhân dân ta.

Sau khi chính quyền thành lập, khi Nhà nước cách mạng còn hết sức non trẻ, gặp muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra căn phải đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực mà đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trong Đảng và Chính phủ dễ mắc phải. Đó là các “căn bệnh” như:

“Ôc bè phái. Ai hầu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hầu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. Đó là một khuyết điểm rất có hại. Nó làm cho đoàn thể mất cán bộ, kém nhất trí, thường hỏng việc. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm”².

“Ôc hẹp hòi - Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có đạo đức tài năng ở ngoài Đảng”³.

“Ôc lãnh tụ - Đánh được vài trận, hoặc làm được vài việc gì ở địa phương đã cho mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh tụ rồi”⁴.

“Bệnh hiếu danh - Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay... Chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên nọ, chớ không ham công tác thiết thực”⁵.

“Kéo bè kéo cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa. Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho

nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng”⁶.

Những cán bộ, đảng viên mang trong mình các biểu hiện tiêu cực này chính là những người đã bị suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, đó là những “người hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là dĩ công dinh tư. Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể”⁷.

Đây chính là những biểu hiện của cơ hội chính trị trong cán bộ, đảng viên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra khi Người giữ vai trò trực tiếp lãnh đạo Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng những biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị xuất hiện do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do chủ nghĩa cá nhân sinh ra: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của Nhân dân”⁸. Như vậy, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống chính là “con đẻ” của chủ nghĩa cá nhân, nó phản ánh sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt của người cán bộ, đảng viên và như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, đây là “kẻ địch nội tâm”, kẻ thù cần phải kiên quyết đấu tranh chống lại của người cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra tác hại của biểu hiện cơ hội chính trị. Trong bài viết *Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân* (năm 1969), Người không chỉ nêu ra những biểu hiện của một số cán bộ, đảng viên về đạo đức, phẩm chất còn thấp

kém mà còn chỉ ra tác hại của những thói hư, tật xấu đó sẽ làm giảm uy tín của Đảng, dân làm mất đi sự tín nhiệm, lòng tin yêu, cảm phục của quần chúng Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên của Đảng. Những tiêu cực đó là những kẻ địch ẩn nấp trong mỗi con người mà Hồ Chí Minh coi nó là “giặc nội xâm”, âm thầm phá hoại sự nghiệp cách mạng từ bên trong. Nếu không được phát hiện và sửa chữa kịp thời, sẽ dẫn đến tình trạng bất mãn, xa rời Đảng, phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng, phản bội Đảng, cuối cùng là từ bỏ lý tưởng, con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đó cũng chính là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nêu biện pháp phòng tránh và đấu tranh chống lại những căn bệnh này. Theo Người, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cách mạng, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, giữ trọng trách quan trọng. Thực hiện công tác giáo dục này phải bám sát từ những đối tượng cụ thể, căn cứ vào trình độ nhận thức, chức trách được phân công, ngành nghề, vùng miền, từ đó xác định những nội dung, biện pháp phù hợp. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, trong giáo dục lý tưởng cách mạng phải gắn chặt chẽ lý luận và thực tiễn, lý thuyết và thực hành. Đặc biệt, theo Người, phải luôn hết sức coi trọng biện pháp nêu gương trong giáo dục theo tinh thần: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”⁹.

Đối với tổ chức Đảng, Người đưa ra yêu cầu tổ chức Đảng các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, góp phần đấu tranh loại bỏ những tiêu cực trong Đảng. Người luôn coi tự phê bình và phê bình là cách sửa chữa tốt nhất và quý nhất những sai lầm, khuyết điểm, là phương pháp cũng như là vũ khí sắc bén nhất của người

cách mạng trong công cuộc đấu tranh chống lại những thói hư, tật xấu - “kẻ địch trong con người mình”. Tự phê bình và phê bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và cũng là một tiêu chí bản chất của một đảng chân chính cách mạng. Bên cạnh đó, Người cũng yêu cầu chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc; kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh; công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ: “Không có kỷ luật sắt không có Đảng. Đã vào Đảng thì phải theo tư tưởng của Đảng. Đảng đã chỉ thị nghị quyết là phải làm. Không làm thì đuổi ra ngoài Đảng”¹⁰.

Đối với cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Theo Người, cần phải kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân và giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cách thức tốt nhất để mỗi người tự mình rèn luyện, trưởng thành là phải tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn, bởi vì, trường đào tạo lớn nhất của mỗi cán bộ, đảng viên là thực tiễn. Chính vì vậy, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức, tự giáo dục mình trong cuộc sống hằng ngày theo tinh thần “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”¹¹.

Để phòng, chống các tật bệnh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải gần gũi quần chúng nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bởi lẽ, “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”¹²; phải biết dựa vào dân, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, yêu quý Nhân dân, ra sức phấn đấu vì lợi ích của Nhân dân. Làm được như vậy mới được Nhân dân yêu mến và tin tưởng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ dẫn, để phòng tránh những hạn chế, sai lầm của mình, mỗi cán bộ, đảng viên bên cạnh việc rèn luyện đạo đức cách mạng thì còn cần phải không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta không ngừng phát triển, tiến lên, chính vì vậy, nhiệm vụ cách mạng cũng đặt ra và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao hơn nữa trình độ mọi mặt về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn để kiên định lập trường, lý tưởng cách mạng dù cho cách mạng phát triển thuận lợi hay khi gặp khó khăn, thách thức.

2. Nhận diện những biểu hiện cơ hội chính trị trong công tác xây dựng Đảng

Trong giai đoạn hiện nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, những biểu hiện tiêu cực, cơ hội chính trị trở thành vấn đề nóng, đặt ra yêu cầu cần phải đấu tranh chống lại. Có thể thấy, những kẻ cơ hội luôn bất chấp lợi ích của Đảng, của Nhân dân để tìm cách vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình. Đó là những kẻ đam mê quyền lực, địa vị, coi quyền lực là thứ có thể mua bán, tiến thân, do đó họ tìm cách khéo léo luồn lách, xun xoe, nịnh bợ cấp trên; đe nẹt, chèn ép cấp dưới; kéo bè kết cánh, móc ngoặc trên dưới, trong ngoài, dựa vào các mối quan hệ thân thiết, tiền bạc để tìm cách chạy chức, chạy quyền, chạy danh, chạy lợi, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy tuổi; lợi dụng công tác tuyển chọn, luân chuyển cán bộ để trục lợi cá nhân, tìm mọi cách đưa người “cùng cánh” vào nắm giữ những chức vụ quan trọng trong cơ quan, đơn vị mà không dựa trên những quy định lựa chọn những người có đức, có tài, đủ tâm, đủ tầm vào vị trí xứng đáng... Từ đó, họ dần dần quên đi trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, trở thành những “ông quan” cách mạng, đục khoét tiền bạc, của cải của nước,

của dân. Đó chính là những kẻ mang biểu hiện của “cơ hội chính trị”.

Nghiên cứu thực tiễn cho thấy, những kẻ cơ hội chính trị có nhiều cấp độ biểu hiện, có nhiều dạng và tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau, là những con “sâu”, “mọt” đang ra sức đục khoét, phá hoại tổ chức Đảng và chế độ XHCN ở nước ta, làm suy yếu sức mạnh của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nguy hại đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gây ra thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng xã hội mới... Chính vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những kẻ “cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu giai đoạn hiện nay.

Công tác đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng luôn được Đảng quan tâm, nhiều lần khẳng định trong các nghị quyết. Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phân tử cơ hội, bất mãn chính trị”¹³. Nhận diện những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng hiện nay qua 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, cũng cần quán triệt thực hiện nghiêm túc theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3. Một số biện pháp chống biểu hiện cơ hội chính trị trong xây dựng Đảng hiện nay

Để cuộc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện cơ hội chính trị trong xây dựng

Đảng hiện nay có hiệu quả, nhất thiết cần thực hiện tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng một cách sáng tạo các biện pháp mà Người đã nêu ra, đó là:

Thứ nhất, cần nhận thức và xác định đúng những biểu hiện cơ hội chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như thấy được tính chất phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay. Phải thấy rằng những biểu hiện của cơ hội chính trị đang diễn ra cũng chính là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nếu chỉ quan sát bên ngoài, chúng ta khó có thể nhận định được bộ phận nào trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nào đang mắc bệnh cơ hội chính trị, bởi những đối tượng đó tinh vi và xảo quyệt, rất giỏi “ẩn nấp”.

Nhận diện đúng những biểu hiện của cơ hội chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhận thức đúng tính chất phức tạp, khó khăn sẽ giúp cho Đảng ta chủ động, kịp thời, kiên quyết trong xác định và thực hiện những biện pháp, bước đi thích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, không thỏa hiệp với những tư tưởng, biểu hiện cơ hội chính trị đang diễn ra. Chủ động đấu tranh chống lại chúng trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời, không cho chúng có cơ hội trở thành một trào lưu, một lực lượng tác động tới sự nghiệp cách mạng nước ta.

Thứ hai, cần thiết phải đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phải làm cho công tác tư tưởng luôn chủ động, kịp thời, lựa chọn các biện pháp tuyên truyền có tính thuyết phục cao, góp phần củng cố sự đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,

nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp gắn với đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

Thứ ba, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh về tác hại của cá nhân chủ nghĩa, nó làm cho con người ta ngại khó khăn, gian khổ, sa vào các căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành... làm hại đến lợi ích của cách mạng, của Nhân dân. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh chống biểu hiện cơ hội chính trị, đòi hỏi sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền. Phải kiên quyết đấu tranh “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật, đồng thời, phải đề cao cảnh giác đấu tranh ngăn ngừa và đẩy lùi những biểu hiện cơ hội chính trị trong Đảng.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố mối liên hệ mật thiết với Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trên cơ sở quan điểm đường lối, nguyên tắc tổ chức và tình yêu thương lẫn nhau; luôn “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”¹⁴. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là cơ sở quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cũng như phê bình cán bộ, đảng viên; qua đó, góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - cơ sở nảy sinh biểu hiện cơ hội chính trị. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên

cũng phải tự ý thức được trách nhiệm của mình trong phát hiện cũng như lắng nghe ý kiến của Nhân dân để phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền về hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Như thế, góp phần ngăn chặn những biểu hiện cơ hội chính trị trong cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trong Đảng.

Thứ năm, tập trung tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện cơ hội chính trị trở thành nhiệm vụ cấp thiết hiện nay cũng như trong các năm tới. Phải giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cuộc chiến đấu này, phát huy vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan dân cử thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để sớm phát hiện hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay chạy chức, chạy quyền, từ đó, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xử lý triệt để những vi phạm.

Thứ sáu, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, cần thiết tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giáo dục, răn đe nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho Nhân dân”¹⁵ và “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”¹⁶. Từ đó, đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên. Cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực

hiện các chế tài trong xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội... như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ ra, cho dù họ ở bất cứ vị trí quyền lực nào. Hơn nữa, thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với những hành vi chạy chức, chạy quyền, hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền theo Điều 10 và Điều 11 của Quy định này.

Công cuộc đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Kết quả của cuộc đấu tranh này hoàn toàn phụ thuộc vào sự đồng tâm, hiệp lực và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân. Thực hiện được các biện pháp nêu trên sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, để Đảng phát huy được vai trò, sức chiến đấu của mình trong lãnh đạo toàn dân tộc tiến dần tới thắng lợi cuối cùng. □

Chú thích:

- 1, 14. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 15.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 629, 628.
- 2, 3, 4, 5, 6, 16. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5.* H. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011, tr. 88, 296, 296, 295, 295, 327.
7. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 4.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 20.
8. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 11.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 611.
- 9, 11. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 1.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 284, 162.
10. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 367.
12. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 10.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 453.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập II.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2021, tr. 244.
15. *Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 14.* H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 362.